



ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดสิงห์บุรี ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครคัดเลือก
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี และประกาศจังหวัดสิงห์บุรี ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับราชการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ (สำหรับตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
ไม่มีผู้สมัครเข้ารับราชการคัดเลือก) นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕
และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข
ที่ ๘๘๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และคำสั่งจังหวัดสิงห์บุรี ที่ ๒๔๑๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕
จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัว	ชื่อ - นามสกุล
๑	๐๑	นางสาวกนกภรณ์ ตูลาทอง
๒	๐๒	นายยศกร พ่วงพะจง
๓	๐๓	นางสาวสุนิสา สีวิสัย
๔	๐๔	นางสาวพลอยนภัส กำไรทอง
๕	๐๕	นางสาวกัญจิกา โพธิ์กัน
๖	๐๖	นางสาวจิราภา วงษ์คำจันทร์

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ ดังนี้

๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิก
๑.๑ ผู้นั้นได้สละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก
๑.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่กำหนด
๑.๓ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

ในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก

- ๑.๔ ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่รับการคัดเลือกไปแล้ว

๒. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครเข้ารับราชการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติ
เฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครเข้ารับราชการคัดเลือก ก.พ. มิได้รับรอง
ว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก ถึงแม้ว่าผู้สมัครเข้ารับราชการคัดเลือกรายนั้นจะเป็นผู้ได้รับการ
คัดเลือก ก็จะไม่มีความสามารถเข้ารับราชการในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก

/๓. ผู้ได้รับ....

๓. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าวต้องอยู่ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้รับบรรจุและแต่งตั้ง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยห้ามโอนไปส่วนราชการอื่น เว้นแต่ลาออกจากราชการ

๔. ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ลำดับที่ ๑ - ลำดับที่ ๖ มารายงานตัว เลือกสถานที่ปฏิบัติราชการ (โดยให้ผู้ได้รับคัดเลือก เลือกสถานที่ปฏิบัติราชการโดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ) และเข้าปฏิบัติราชการในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (ชั้น ๑) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมเอกสารหลักฐานตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ หากไม่ไปรายงานตัว ตามวันและเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖



(นางวันดี วิริสสระ)

นักวิชาการสาธารณสุข (ตํานตงเสริมพัฒนา)เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ปฏิบัติราชการแทนผู้ราชการจังหวัดสิงห์บุรี

รายละเอียดเอกสารหลักฐานประกอบการรายงานตัว
แบบท้ายประกาศจังหวัดสิงห์บุรี ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการ	จำนวน
๑	สำเนาวุฒิการศึกษา	๔ ฉบับ
๒	สำเนา Transcript	๔ ฉบับ
๓	สำเนาใบประกอบวิชาชีพ	๔ ฉบับ
๔	สำเนาทะเบียนบ้าน	๕ ฉบับ
๕	สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน	๕ ฉบับ
๖	รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว (ชุดข้าราชการปกติขาว)	๓ รูป
๗	ใบตรวจสอบหมุ่โลหิต	๑ ฉบับ
๘	ใบรับรองแพทย์ (โรงพยาบาลของรัฐ)	๑ ฉบับ
๙	สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล (ถ้ามี)	๑ ฉบับ
๑๐	สำเนาหลักฐาน กรณีบิดา มารดา เปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (ถ้ามี)	๑ ฉบับ
๑๑	สำเนาใบสำคัญการสมรสบิดา มารดา	๑ ฉบับ
๑๒	สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของบิดา มารดา	๑ ฉบับ
๑๓	สำเนาคำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานราชการ/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่เริ่มจ้าง (ทุกคำสั่ง) และสำเนาคำสั่งอนุญาตให้ลาออกจากการเป็นลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานราชการ/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (กรณีเดิมเป็นลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานราชการ/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข)	๑ ชุด
๑๔	สำเนาคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (กรณีเดิมเป็นข้าราชการ)	๑ ชุด
๑๕	หนังสือรับรองการทำงาน (กรณีมีประสบการณ์ทำงาน ตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไป)	๑ ฉบับ
		